

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

บัดนี้ กระผม นาย เอนก ครอบกระทอก ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลสารภี เลือกระผมเข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลสารภี ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี กระผมได้รับทราบปัญหาจากพี่น้องชาวตำบล สารภี และจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลสารภีน่าอยู่ และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตำบลสารภี นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตำบลสารภี

นโยบายที่กระผมจะปฏิบัติให้สอดคล้อง กับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้

1.นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาด้านการเมืองการบริการ

นโยบายมุ่งเน้นที่จะจัดทำแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน จัดระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ร่วมกันพัฒนาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม

2.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้คุณภาพ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ มีมาตรฐาน พร้อมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน ชุมชนทุกพื้นที่

3.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

นโยบายมุ่งเน้นที่จะวางแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน และสาธารณสุขมูลฐาน ยกกระดับชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรค ให้การดูแลด้านสุขภาพีบาลชุมชน และการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

4.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

นโยบายมุ่งเน้นที่จะจัดระบบการศึกษา ในระดับเด็กอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจารีตประเพณี สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนชาวบ้าน สนับสนุนด้านการจัดการแข่งขันกีฬา

5.นโยบายการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายมุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมการปกครองตนเองของชุมชน และท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

6.นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว

นโยบายมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคง ยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในการปรับปรุง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ภายใต้การรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ที่ได้แถลงมาแล้วนั้น ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่สามารถนำไปกำหนดโครงการต่าง ๆ ได้โดยจะต้องเร่งให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้จะต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทั้งนี้จะต้องนำนโยบายเหล่านี้ไปกำหนดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และข้อบัญญัติงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปด้วย

กระผมและทีมผู้บริหาร ก็ต้องขอความสนับสนุน ขอความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทุกท่าน ทุกหมู่บ้าน องค์ภาคประชาชนและฝ่ายพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทุกคน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติบนพื้นฐานของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กระผมให้ความเชื่อมั่นแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลสารภีได้ก้าวหน้า อีกทั้งจะรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ทราบในโอกาสต่อไป